

กรมการแพทย์พร้อมดูแลสุขภาพประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมการแพทย์บูรณาการการทำงาน “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ โดยแนะประชาชนเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

นายแพทย์ธีรพล โถพันทนนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างดีที่สุด ซึ่งศูนย์ดังกล่าวดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอร์วอล์ม) สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลทหารของทุกเหล่าทัพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ดูแลทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์ ขณะนี้มีหน่วยงานจิตอาสาเข้าร่วมจัดบริการมากกว่า ๔๐ หน่วยงาน ให้บริการดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ หน่วยบริการร่วมการแพทย์ จะประจำอยู่ที่เขตพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง รวม ๑๒ จุด ได้แก่ บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า สนามหลวงกองบัญชาการกรุงเทพมหานคร สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง ประตุนิเวศชัยศรี ท่าช้าง กระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง สนามหลวงฝั่งด้านศาลฎีกา ศาลาสหทัยสมาคม โรงพยาบาลสนามกองทัพบก สนามหลวงตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลเดินเท้า สำรวจผู้เสี่ยงเป็นลม หรือเจ็บป่วย ในบริเวณที่มีประชาชนแออัดอีกด้วย

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดเตรียม หน่วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่สนามหลวงโดยมีหน่วยกู้ชีพขั้นสูง หน่วยกู้ชีพพื้นฐาน หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หน่วยเปล และอาสาสมัคร เดินเท้า เข้าในพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนระบบทางน้ำไว้ด้วย โดยสื่อสารกับประชาชนให้ระมัดระวังอย่าลงเรือมากจนน้ำหนักเกินประสานกับกรมเจ้าท่าให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งให้มีเรือกู้ชีพเตรียมความพร้อมครอบคลุม ท่าสาธร ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ และประสานกับโรงพยาบาลศิริราชดูแลผู้ป่วยท่าวังหลังและท่าศิริราช ตลอดจนเตรียม ALS และทีมพร้อมสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะสำหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ เตรียมร่มเพื่อป้องกันแสงแดด ดื่มน้ำให้เพียงพอซึ่งมีแจกในบริเวณงานเป็นระยะ ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานยาที่ท่านเป็นประจำพร้อมนำยามาด้วย สวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบาย ใส่รองเท้าที่สบาย ไม่รัดและไม่กัด ควรมีเพื่อนร่วมทาง สำหรับเด็กขอให้เขียน ชื่อ พ่อแม่ เบอร์โทร ติดต่อใส่กระเป๋าเด็กไว้ด้วย สายด่วนฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ สายด่วนเจ้าท่า ๑๑๙๙ คมนาคม ๑๓๕๖ สายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ และสายด่วนกองบัญชาการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบ โทร. ๑๘๘๙

*****-ขอขอบคุณ- ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙